

ĐIỀU TRA HÀNG THÁNG

CÔNG NGHIỆP NHỎ - ĐÔI ĐIỀU TRẦN TRỞ

Đinh Quang Việt
Cục Thống kê Hà Tĩnh

Ngày 10 tháng 12 năm 1994 Tổng cục Thống kê đã có Quyết định số 146/TCTK-QĐ về việc Điều tra Công nghiệp Ngoài quốc doanh nói chung và điều tra công nghiệp nhỏ nói riêng.

Đến nay sau hơn 5 năm triển khai, thực hiện, việc xử lý kết quả số liệu điều tra và ứng dụng kết quả tổng hợp điều tra vào công tác lập báo cáo hàng tháng các chỉ tiêu giá trị cũng như sản phẩm công nghiệp của nhóm thành phần kinh tế Ngoài QĐ nói chung và thành phần kinh tế cá thể nói riêng vẫn còn rất hạn chế.

Một nguyên nhân làm hạn chế việc sử dụng kết quả tổng hợp điều tra vào quá trình lập báo cáo hàng tháng của các địa phương là do Tổng cục chưa lập được chương trình phần mềm để xử lý bài toán tổng hợp kết quả điều tra trên máy vi tính.

Hiện nay về phương tiện xử lý thông tin (máy vi tính) của ngành thống kê nói chung và các cục thống kê nói riêng đã được nâng cấp đáng kể. Có thể nói tất cả các phần việc chuyên môn, nghiệp vụ đều đã được xử lý tổng hợp số liệu và lập báo cáo trên máy vi tính.

Tuy vậy, đến nay (tháng 10 năm 2000) trong tất cả các phần chuyên môn nghiệp vụ thì chỉ mới có phần thống kê Thương nghiệp - giá cả là đã được "chương trình hóa" sớm nhất và đầy đủ nhất trên phạm vi cả nước.

Là những người đã trực tiếp ứng dụng các chương trình phần mềm trên máy vi tính phần thống kê Thương nghiệp - giá (gồm chương trình: Giá các loại, Điều tra Thương nghiệp ngoài quốc doanh 1 tháng 3 và 1 tháng 7 hàng năm, Điều tra mức lưu chuyển Hàng hóa và Dịch vụ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng), chúng tôi thấy rằng: Việc lập chương trình và xử lý tổng hợp số liệu báo cáo thống kê nói chung và các cuộc điều tra định kỳ, đột xuất nói riêng là hết sức cần thiết, hữu ích, đó là biện pháp tất yếu để giúp ngành thống kê có đủ điều kiện thích ứng và phát triển.

Nhưng cho tới nay hầu như mới có phần thống kê Thương nghiệp - giá cả được chú trọng, quan tâm lập chương trình và xử lý trên máy vi tính còn các phần chuyên môn, nghiệp vụ khác chưa được sự quan tâm đúng mức.

Đối với cuộc Điều tra công nghiệp ngoài quốc doanh nói chung và Điều tra công nghiệp cá thể hàng tháng nói riêng cần sớm có những bổ sung, sửa đổi đối với Phương án điều tra và lập được chương trình phần mềm xử lý trên máy vi tính vì những lý do sau:

- Trong phương án điều tra số liệu xử lý tổng hợp từ các hộ điều tra mẫu chỉ nhằm phản ánh xu hướng phát triển tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp cá thể trên phạm vi toàn tỉnh và đây cũng chỉ là một thông tin dùng để tham khảo, đối chiếu chứ không trực tiếp đưa vào báo cáo

hàng tháng của cục (vì nguồn số liệu để lập báo cáo hàng tháng ở cục đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh hiện nay thường được tổng hợp từ báo cáo tổng hợp của huyện, thị gửi lên)

- Trong phương án điều tra, đối tượng điều tra chỉ bao gồm các hộ sản xuất nhỏ (hộ cá thể, tổ sản xuất, tập đoàn sản xuất). Thực tế có một bộ phận các thành phần kinh tế khác thuộc nhóm kinh tế ngoài quốc doanh như: Kinh tế tập thể (hợp tác xã), kinh tế tư nhân (DN tư nhân), kinh tế hỗn hợp (Công ty TNHH, công ty cổ phần...) tuy chế độ hiện hành của ngành Thống kê qui định báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm nhưng việc thực hiện vẫn còn rất hạn chế. Thường báo cáo của các đối tượng này không đảm bảo kịp thời, đầy đủ do đó gây khó khăn cho việc tổng hợp và lập báo cáo hàng tháng phần Thống kê công nghiệp của các cục thống kê. Vì vậy, đối tượng điều tra chọn mẫu hàng tháng nên mở rộng không chỉ giới hạn trong thành phần kinh tế cá thể mà bao gồm cả nhóm kinh tế ngoài quốc doanh (hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH).

- Hoạt động sản xuất công nghiệp nói chung và đặc biệt là khu vực sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh nói riêng trước đây, hiện nay và cả trong tương lai những năm tới vẫn là một chỉ tiêu được các cấp lãnh đạo huyện, thị (quận) đặc biệt quan tâm, chú ý. Diễn biến tăng, giảm, tốt, xấu... của hoạt động sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh là một trong những thước đo quan trọng đánh giá thành tích hoạt động của cấp uỷ và chính quyền huyện, thị trong từng giai đoạn, nhiệm kỳ. Vì vậy, phương án điều tra cần bổ sung theo hướng có thể suy rộng hoạt động sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh cho cấp huyện, thị (quận).

- Cần có chương trình phần mềm xử lý tổng hợp kết quả điều tra trên máy vi tính vì nó sẽ góp phần:

a/ Chuẩn hóa số liệu (dữ liệu kỳ gốc, dữ liệu kỳ báo cáo... sẽ bảo đảm tính logic, tính khách quan, đầy đủ, hợp lý, thống nhất...) từ đó kết quả tổng hợp sẽ đảm bảo mức độ chính xác cao hơn.

b/ Sẽ tiết kiệm được thời gian, nhân lực xử lý tổng hợp, suy rộng...

c/ Tạo điều kiện cho các huyện, thị (quận) đã được trang bị máy vi tính tiếp cận với công nghệ thông tin từ đó góp phần làm tăng hiệu quả việc ứng dụng máy vi tính vào nghiệp vụ chuyên môn của ngành.